



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ตามประกาศลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดยรับสมัครในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จึงกำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสูงสุด การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในครั้งนี้ ผู้บริหารทุกระดับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จะดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยอาจติดกล้องวงจรปิดไว้ในจุดที่สำคัญ เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวเปิดช่องทางรับฟังการแจ้งข้อมูลเบาะแส และการหาข่าวในทางลับ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ การใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบ เช่น การบันทึกภาพของผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐาน การตรวจค้นบุคคล โดยมีให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ การเรียกมาให้ถ้อยคำหรือการสั่งมิให้กระทำการในกรณีอื่นๆ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๓. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สรรหาหรือเลือกสรรในครั้งนี้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสรรหาหรือเลือกสรร ขอให้ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

๓.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

โทร. ๐๘-๕๐๐๐-๐๕๐๙

๓.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

โทร. ๐๘-๒๑๓๐-๒๗๔๔

๓.๓ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๘-๗๒๓๑-๔๓๔๘

เพื่อจะได้หาทางป้องกัน แก้ไข หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้มีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง

/ อนึ่ง.....

อนึ่ง ผู้สรรหาหรือเลือกสรรควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่เกิดขึ้น หากมีกรณีการทุจริตในการสอบ เพราะนอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกยังจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและถูกดำเนินการทางกฎหมายด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายไพฑูริย์ สืบแจ้งวาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ศึกษาราชภัฏนครราชสีมา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓